

# Những bài học kinh nghiệm từ vụ việc xử lý đảng viên vi phạm của Đảng bộ tỉnh Đắk Nông

❖ **Đường Hồng Thắng\***

**N**ăm 2021, cấp ủy, chi bộ và ủy ban kiểm tra các cấp (UBKT) trong Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 282 đảng viên, cấp ủy viên các cấp 48 đồng chí, chiếm 16,96%. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỷ luật 04 đồng chí, UBKT Tỉnh ủy kỷ luật 13 đồng chí; ban thường vụ và UBKT huyện ủy và tương đương kỷ luật 66 đồng chí; đảng ủy cơ sở kỷ luật 37 đồng chí; chi bộ kỷ luật 162 đồng chí. Hình thức kỷ luật: Khiển trách 214 đồng chí (chiếm 75,26%); cảnh cáo 43 đồng chí (chiếm 15,24%); cách chức 04 đồng chí (chiếm 1,41%); khai trừ ra khỏi Đảng 21 đồng chí (chiếm 7,44%). Việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm được các tổ chức đảng có thẩm quyền trong Đảng bộ tỉnh nghiêm túc, đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện



**Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát, năm 2021 của UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông**

thắng lợi nghị quyết cấp ủy các cấp đã đề ra.

Từ thực tiễn những vụ việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Đắk Nông, chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng để phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa đối với đảng viên, cụ thể:

*Thứ nhất*, cấp ủy, UBKT các cấp phải luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

Năm 2021 là năm đầu của nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp, tình hình dịch Co vid-19

diễn biến phức tạp, cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhất là trong việc xem xét, xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, trong đó có cả cán bộ, lãnh đạo quản lý, chủ chốt các cấp.

Điển hình trong các vụ việc xử lý kỷ luật, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng, nhiệm kỳ 2010-2015, nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Nguyễn Duy Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Đắk Song, nguyên Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên và

\*Ủy viên UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông





Môi trường huyện Đăk Song do có vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác tham mưu cho UBND huyện Đăk Song trong lĩnh vực công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hay, UBKT Tỉnh ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Văn Phò, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đăk Song; đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Đăk Song; đồng chí Ngô Xuân Đông, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Krông Nô; đồng chí Trần Đăng Ánh, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Nô đều có chung có khuyết điểm, vi phạm liên quan đến công tác quản lý đất đai, bảo vệ rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Qua việc xử lý kỷ luật, đã thể hiện tính nghiêm túc, tinh thần, quyết tâm chính trị cao ngay từ đầu nhiệm kỳ của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy Đăk Nông trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ nói chung và xử lý nghiêm minh đối với đảng viên có khuyết điểm, vi phạm nói riêng, đúng như tinh thần Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã xác định “công tác kiểm tra, giám sát là khuôn phép, xử lý kỷ

luật Đảng nghiêm minh, không có vùng cấm”. Mặt khác, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy Đăk Nông luôn nhất quán trong trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và UBKT cấp dưới phải kiên quyết xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên, nhất là đối với các đồng chí lãnh đạo, quản lý, cấp ủy viên các cấp khi có khuyết điểm, vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ nên đã từng bước khắc phục được tình trạng “trên nóng dưới lạnh”, “cấp trên xử lý nặng, cấp dưới xử lý nhẹ hơn”, hay tình trạng áp dụng hình thức kỷ luật chưa tương xứng lỗi phạm, gây ra bất bình, dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Qua việc thực hiện xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên vi phạm sẽ góp phần nâng cao tính giáo dục, răn đe cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc nêu cao ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao

*Thứ hai*, cấp ủy, UBKT các cấp phải chủ động phát hiện sớm đảng viên có khuyết điểm, vi phạm để chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, không để sai phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng.

Thực tiễn từ các vụ xử lý vi phạm đối với cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh chủ yếu liên quan đến công tác quản lý đất đai, quản lý bảo vệ rừng, quy hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì đây là lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, có tính lịch sử để lại, nên dễ dẫn đến khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua xử lý những vụ việc kỷ luật trong năm 2021 cho thấy, khuyết điểm, vi phạm của cán bộ, đảng viên trong lĩnh vực này thường kéo dài, chậm được tự kiểm tra phát hiện hoặc khi đã được kiểm tra, thanh tra chỉ ra nhưng vì sợ ảnh hưởng công tác cán bộ, thành tích đơn vị các tổ chức đảng không kiểm tra hoặc đề nghị kiểm tra xử lý dứt điểm. Khi các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc thì hậu quả đã nặng nề, khó khắc phục và liên quan đến nhiều cán bộ, đảng viên và phải xử lý kỷ luật nghiêm khắc của Đảng, điển hình như vụ việc cách hết tất cả các chức vụ trong Đảng cả 3 nhiệm kỳ đối với đồng chí Trương Ban Dân vận Huyện ủy Đăk Song.

Do đó, để chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, không để sai phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được

*(Xem tiếp trang 53)*



ương. Đội ngũ cán bộ kiểm tra có sự thay đổi, nhất là mỗi kỳ đại hội chi bộ.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra trong Đảng bộ Khối đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối cần thực hiện tốt các việc sau: Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu về bố trí, phân công

cán bộ kiểm tra đảm bảo đúng quy định của Đảng. Làm tốt công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ công tác kiểm tra của các đảng bộ, chi bộ trong Đảng bộ Khối. Lựa chọn cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch; nắm chắc các cơ chế, chính sách, Điều lệ Đảng, các quy chế, quy định của Đảng và Nhà nước để bố trí, phân công làm công tác kiểm tra. Thường xuyên tổ

chức, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp. Mỗi cán bộ kiểm tra phải thường xuyên học tập, tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác kiểm tra. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc và có chính sách, có chế độ đãi ngộ phù hợp cho đội ngũ cán bộ kiểm tra. □

## **Những bài học kinh nghiệm từ vụ việc xử lý đảng viên ... (Tiếp theo trang 49)**

giao, mỗi cán bộ, đảng viên phải “tự soi”, “tự sửa”, “tự răn mình, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng, tránh đi vào vết xe đổ, để tay nhúng chàm” và không ngừng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị. Chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ để khi cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, sai phạm nhỏ, từ khi mới manh nha thì phải kịp thời kiểm tra, giám sát để kết luận chấn chỉnh, ngăn chặn, cảnh báo, răn đe.

*Thứ ba*, phải coi trọng công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và công tác

giám sát thường xuyên, chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên. Công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát đối với đảng viên là trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Thực hiện hiệu quả hai nhiệm vụ này, góp phần giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong thực tiễn xử lý kỷ luật tại Đảng bộ tỉnh Đắk Nông, có những vụ việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên nêu thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, kiểm tra dấu

hiệu vi phạm, thì sẽ kịp thời vỗ vai, nhắc nhở, cảnh báo những khuyết điểm khi còn nhỏ, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên có biện pháp, giải pháp khắc phục, không để kéo dài nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ. Do đó, ngay trong những năm đầu của nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy, UBKT các cấp phải quan tâm, coi trọng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, giúp cho tổ chức đảng, đảng viên ý thức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm nguyên tắc của Đảng và pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. / □